

หักกฎหมายยื่นแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

นำเสนอเมื่อ : 2 ส.ค. 2558

สำนักข่าวไทย 2 ส.ค. – หักกฎหมายยื่นบุคคลทั่วไปแชร์ภาพถ่ายดอกไม้ในกลุ่มไลน์
ถือเป็นการใช้ส่วนตัว ไม่ผิดกฎหมาย แต่ระวังอย่าดัดแปลงภาพ และหากจะเพิ่มขอความ
ควรใส่ในกรอบภาพจะปลอดภัยกว่า

นายไพบุลย์ อุมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายลิขสิทธิ์
กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ส่งต่อขอความเตือนว่าให้งดแชร์ภาพถ่ายดอกไม้ เนื่องจากผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ว่า
ขอความดังกล่าวไม่เป็นความจริงและทำให้เขาใจผิด เพราะการส่งต่อขอความในกลุ่ม LINE
ได้รับความคุ้มครองถือเป็นการใช้ส่วนตัว และไม่กระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 32 วรรค 1
ของกฎหมายลิขสิทธิ์ตั้งแต่ฉบับเดิม

“กรณีนี้เป็นการนำงานมีลิขสิทธิ์ประเภทภาพถ่าย ไปทำซ้ำเผยแพร่
แม้ภาพถ่ายลักษณะดังกล่าวจะเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ แต่กรณีที่น่าไปใช้ส่วนตัวถือว่ากระทำได้ มีกฎหมายคุ้มครอง
อย่างไรก็ตาม หากมีการลบหรือแก้ไขตัวภาพ อาจจะเขายายผิดกฎหมายได้
เพราะถือเป็นการดัดแปลงงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น” นายไพบุลย์กล่าว

นายไพบุลย์แนะนำว่า หากต้องการส่งต่อภาพถ่ายดอกไม้หรือภาพถ่ายใด ๆ ของผู้อื่น
ควรส่งภาพนั้นโดยไม่มีการดัดแปลง หรือพิมพ์ขอความทับลงไปบนภาพ หากต้องการใส่ขอความเช่น “อรุณสวัสดิ์”
ควรใส่บนกรอบภาพแทน ส่วนคนที่ใส่เพิ่มชื่อเจ้าของผลงานนั้นลงไป ถือว่ายิ่งดี ยิ่งได้รับการคุ้มครอง
เพราะมีเจตนาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

การเผยแพร่ต่อสาธารณชน คือการทำให้ปรากฏต่อบุคคลทั่วไป
แต่กฎหมายยกเว้นให้บุคคลทั่วไปในกรณีลักษณะที่เป็นการส่งเขากลุ่มส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลเป็นผู้ส่ง
อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจได้

“บริษัทห้างร้าน นิติบุคคล จะต้องระมัดระวังการโพสต์หรือแชร์ภาพที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้
เพราะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองไปถึง ไม่สามารถอ้างว่าเป็นการใช้งานส่วนตัวได้” นายไพบุลย์ระบุ

สำหรับกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นี้
จะเพิ่มเติมในส่วนของความผิดในการนำผลงานลิขสิทธิ์มาลบชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ออก
ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่แชร์กันนี้

นายไพบุลย์ ยังกล่าวถึงการแชร์กันว่า สามารถใช้เพลงซึ่งมีลิขสิทธิ์เป็นการภายในสำนักงานได้นั้น
เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ที่จริงแล้วยังถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น
ที่แชร์ว่าห้ามเก็บภาพไว้ในแฟ้มขอมูลนั้น ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้เอาผิดการเก็บภาพ แต่เอาผิดการเผยแพร่ภาพ

สำหรับขอความที่ส่งต่อกัน ระบุว่า :

เรียน สมาชิกไลน์ทุกท่านด้วยความห่วงใย.

เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ ที่จะมีผลเริ่ม 4 สิงหาคมนี้

จึงจำเป็นต้องยุติ การส่งไลน์ภาพดอกไม้ เนื่องจากภาพ เหล่านั้นเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ กว่า 95% แม้ว่าจะก๊อป มาจาก กูเกิลทั้งหมด สองสามวันมานี้ ขยายภาพเพื่อก๊อปไม่ได้จดจำมืด มีขอความเตือนว่า image may be subject to copy right จึงยุติการก๊อปปี และจะยุติการเผยแพร่ภาพดอกไม้ เป็นการถาวรด้วย

ท่านใดที่เก็บสะสมภาพเก๋ๆไว้ โปรดสะสมเป็นส่วนตัว อย่าได้ส่งต่อให้ผู้อื่นได้เป็นอันขาด เพราะจะเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของภาพ ภาพแทบทุกภาพ มีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น ถ่ายโดยช่างภาพมีชื่อเสียง และเป็นดอกไม้ ประเภทแปลกที่สุดในโลก, สวยที่สุดในโลก, แพงที่สุดในโลก, หายากที่สุดในโลก ฯลฯ ด้วยความเป็นห่วงคะ

ที่มา [สำนักข่าวไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2558](#)